

Đại hội Chi đội 4A5 - Nhiệm kì 2024-2025

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024-2025. Liên đội trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng chỉ đạo Chi đội 4A5 tổ chức Đại hội Chi đội vào 14h00 ngày 27/09/2024.

Được giao cho nhiệm vụ quan trọng này, mỗi đội viên 4A5 rất tự hào, thầm hứa sẽ làm tròn trách nhiệm để không phụ lòng tin của nhà trường. Cô và trò 4A5 đã cùng nhau họp bàn để tìm cách tổ chức Đại hội Chi đội sao cho hiệu quả. Cuối cùng sau bao ngày mong đợi, ngày tổ chức Đại hội của Chi đội 4A5 cũng đã đến. Những cảm xúc hân hoan vẫn thể hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi bạn đội viên. Mở đầu Đại hội là nghi lễ Chào cờ trang nghiêm, trong lòng mỗi bạn đội viên đều dâng lên cảm xúc tự hào.

Tham dự đại hội, có sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Văn Vinh – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Thầy Vũ Văn Tiến - giáo viên Tổng phụ trách Đội; Cô giáo Đoàn Thị Thảo - giáo viên phụ trách Chi đội và các đội viên của Chi đội 4A5, các đội viên tiêu biểu của các Chi đội khối 4, 5.

Sau nghi lễ Chào cờ trang nghiêm, giới thiệu Đại biểu, đoàn Chủ tịch và Ban Thư kí lên làm việc. Thay mặt đoàn chủ tịch, bạn Ngô Chi Mai lên thông qua chương trình đại hội.

Bạn Ngô Chi Mai cũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày bản báo cáo tổng kết công tác của Chi đội năm học 2023-2024. Trong năm học vừa qua, Chi đội đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào về học tập, về nề nếp, kỉ luật cũng như các hoạt động Đội do nhà trường tổ chức.

Tiếp theo là bạn Đoàn Doãn Minh Đại trình bày bản phương hướng hoạt động của Chi đội năm học 2024 – 2025 đã được hoàn thiện nhờ sự đóng góp ý kiến của các đội viên.

Đặc biệt, Đại hội đã lắng nghe các tham luận rất ý nghĩa: Bản tham luận về văn hóa chào hỏi trong nhà trường; về xây dựng trường học Xanh – sạch – đẹp – An toàn và tham luận về phương pháp rèn luyện đội viên. Các nội dung tham luận đội viên đều đưa ra những giải pháp và mục tiêu thiết thực, ý nghĩa.

Nội dung quan trọng của Đại hội là phân bầu cử Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kì 2024-2025. Các bạn đội viên được thể hiện quyền lựa chọn của mình một cách dân chủ.

Theo đại hội tru bị, Chi đội đã cử 5 bạn sau:

- Trần Bảo Minh
- Đặng Vân Như
- Tạ Đức Thành
- Ngô Chi Mai
- Nguyễn Thị Minh Hà

Kết quả bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban chỉ huy gồm 5 đội viên. Thay mặt Ban chỉ huy Chi đội mới, bạn Tạ Đức Thành đã hứa trước Đại hội sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của các đội viên trong Chi đội. Đại hội nhất trí đăng ký danh hiệu thi đua Chi đội mạnh cấp Trường trong nhiệm kỳ 2024-2025.

Nhân dịp Đại hội Chi đội đầu năm của lớp em, thầy Vũ Văn Tiến- giáo viên Tổng phụ trách Đội đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy Chi đội 4A5 trong các năm học vừa qua đã có sự trưởng thành, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường. Thầy cũng mong chúng em tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa trong năm học này.

Tiếp theo đó Đại hội cũng được nghe bạn Lê Minh Tuấn - Thư kí Đại hội lên thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội khép lại trong niềm vui hân hoan của đại biểu và các đội viên. Được tham dự Đại hội là một niềm vinh dự rất lớn đối với các bạn đội viên. Hi vọng, sự khởi đầu thành công của Đại hội Chi đội 4A5 sẽ là động lực góp phần thúc đẩy phong trào của các chi đội trong nhà trường, đồng thời tạo sự vui tươi, hứng khởi trong năm học 2024-2025 cho tất cả các đội viên và các chi đội trong nhà trường, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Liên đội Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng.

Xin chúc Ban chỉ huy Chi đội 4A5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc tất cả các bạn Đội viên trong Chi đội gặt hái nhiều thành tích trong năm học 2024-2025!

Một số hình ảnh:



Hình ảnh: Bạn Ngô Chi Mai thông qua chương trình đại hội.



Hình ảnh: Bạn Đoàn Doãn Minh Đại thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày phương hướng hoạt động năm 2024-2025



Hình ảnh: Bạn Hà My trình bày tham luận về Văn hóa chào hỏi trong nhà trường



Hình ảnh: Bạn Trịnh Hiểu Minh nêu tham luận Văn hóa chào hỏi trong nhà trường



Hình ảnh: Bạn Trần Bảo Minh trình bày tham luận về Xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn



Hình ảnh: BCH Chi đội 4A5 nhiệm kì 2024-2025



Hình ảnh: Bạn Lê Minh Tuấn - Thư kí Đại hội thông qua biên bản Đại hội.

Người viết: Cô giáo Đoàn Thị Thảo

